



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน โทรศัพท์ ๖๔๔๗๐๒-๖๔๔๗๐๕ โทรสาร ๖๔๔๗๑๒

ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๕/ ๑.๐๑๔๕

วันที่ ๓๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง การตรวจสอบยืนยันข้อมูลโครงสร้างองค์กรเพื่อจัดทำระบบข้อมูลมาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรียน

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
กลางในการวางแผน และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยในการ
พัฒนาระบบงานในแต่ละด้านจะต้องมีรหัสหน่วยงานที่เป็นมาตรฐานกลาง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศของแต่ละ
ระบบงานเพื่อให้เป็นระบบฐานข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกันทุกระบบงาน ทั้งระบบที่ดำเนินการแล้วเสร็จและใช้งานแล้ว
ระบบงานที่พัฒนาแล้วเสร็จและใช้งานในบางส่วน และระบบงานที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ได้แก่ ระบบงบประมาณ
ประมาณแผ่นดิน (e-Budgeting Ku) ระบบงบประมาณเงินรายได้ (e-Revenue) ระบบการบริหารทรัพยากรองค์การ
(ERP) ระบบบูรณาการข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS/EIS) ระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (KUHR) และระบบ KU SMART P ภายใต้บันทึกข้อตกลงตามความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบ
Digital Society @ ระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

การนี้ เพื่อให้ข้อมูลโครงสร้างองค์กรมีความครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นมาตรฐานกลางในการเชื่อมโยง
ข้อมูลในแต่ละระบบงานให้เป็นระบบฐานข้อมูลเดียวกัน สามารถใช้ข้อมูลในแต่ละระบบงานเพื่อการบริหารงานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งด้านบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและ
การเงิน และการบริหารงานด้านอื่น ๆ จึงขอให้ส่วนงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลโครงสร้างองค์กรเพื่อ
จัดทำระบบข้อมูลมาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

๑. ตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้อง และจัดส่งข้อมูลโครงสร้างองค์กรเพิ่มเติม ดังนี้

๑.๑ ตรวจสอบยืนยันระดับภาควิชา/ฝ่ายหรือมีฐานะเทียบเท่า และในระดับงาน หรือมีฐานะเทียบเท่า

๑.๒ จัดส่งข้อมูลของหน่วยงานที่ยังไม่ครบถ้วน ตาม ๑.๑ เพิ่มเติมของโครงสร้าง “ระดับงาน”

และ “ระดับหน่วย (ภายใต้ระดับงาน)”

๒. จัดส่งข้อมูลหน่วยงานที่มีการจัดตั้งเป็นการภายใน โดยอำนาจของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน
หรือผู้อำนวยการสำนัก พร้อมทั้งฐานะเทียบเท่า และแนบหลักฐานการจัดตั้งหน่วยงานนั้น ๆ เช่น รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน หรือ ประกาศส่วนงาน..... เป็นต้น

ทั้งนี้ ส่วนงานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลโครงสร้างองค์กรเอกสารที่แนบได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน
(www.planning.ku.ac.th) โดยจัดส่งข้อมูลให้กองแผนงานในรูปของเอกสาร และแผ่นซีดี ภายในวันพฤหัสบดีที่
๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ นางสาวคินี ศุภพิมล นางสาวธัญพร ขุนราช และนางสาวรัชชก
อลงกรณ์โชติกุล โทร. ๖๔๔๗๐๓-๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ ธีโนศวรรยางกูร)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน